

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กราบเรียน/เรียน หัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่ายใน คสช. (๕ ฝ่าย) ผอ.-รักษาความสงบเรียบร้อย
ผอ.-ส่วนงานการบริหารราชการ, ปธ.-คตร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เร่งรัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูให้เศรษฐกิจ
ปี ๒๕๕๗ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๑.๕
โดยได้ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเจรจาและ
จัดทำความตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อ
ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ทุกหน่วยงาน
ควบคุมดูแลงานที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลระดับราคาผลผลิต
ทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตามฤดูกาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น ลำไยอบแห้ง เป็นต้น
รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น
เช่น ข้าว กล้วยไม้ มะพร้าว เป็นต้น

๑.๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติติดตาม
และประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ในการดูแลค่าเงินบาท
ให้มีเสถียรภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้นำเข้าและส่งออกของไทย รวมทั้งเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่มีลักษณะของการเก็งกำไร
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ให้รายงาน
ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบเป็นระยะด้วย

๑.๓ ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังเร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติไว้แล้ว
เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า
ผ่านธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นต้น

๑.๔ ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเร่งรัดพิจารณา
คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยังคงค้างการพิจารณา และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับไปตรวจสอบและพิจารณาทบทวนสิทธิ
ของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีอายุเกินกว่า ๒ ปี แต่มิได้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจจริง และรายงาน
ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบในประเด็นดังกล่าวเป็นระยะด้วย

๒. ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาเร่งรัดมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหารือกับฝ่ายความมั่นคง ในการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำแผนงานและมาตรการเพื่อเสนอคณะกรรมการความสงบแห่งชาติพิจารณาโดยด่วน

พลังงาน

ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพลังงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์ติดตามข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทำหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การชี้แจงข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพและน่าเชื่อถือ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ให้ฝ่ายความมั่นคง โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตามแนวนโยบายของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ในการกำหนดท่าทีและยุทธศาสตร์ในการเจรจาและจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ โดยยึดถือผลประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายความมั่นคงเร่งพิจารณาการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างไทย - จีน ภายใต้กลไกคณะกรรมการร่วม เป็นลำดับแรกด้วย

ด้านสังคม

๑. ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้มีความต้องการช่างเทคนิคในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยอาจจัดทำเป็นวิทยาลัยเทคนิคตัวอย่าง ที่เน้นความเป็นเลิศในด้านช่างฝีมือ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะช่วยลดปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุม ทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติดด้วย

๒. ในช่วงที่ผ่านมากomiteeรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย (แผงลอย) บนทางเท้า เป็นต้น จึงมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเร่งกำหนดมาตรการและจัดทำแผนงานในการจัดระเบียบเรื่องดังกล่าว โดยยึดหลักความเป็นธรรมและคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ค้าขายซึ่งมีรายได้น้อยด้วย และเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อนำเสนอคณะกรรมการความสงบแห่งชาติพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไปด้วย

การประชุมสัมพันธ

ให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยให้นำเสนอผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหลัก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

ทั่วไป

๑. ให้ฝ่ายกิจการพิเศษ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการรวบรวมแผนงานและกิจกรรมของทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ ให้รายงานให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ด้วย

๒. เนื่องจากขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ภาคใต้ จึงมอบหมายให้ฝ่ายเศรษฐกิจดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยให้คำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น ถ่านหินสะอาด เป็นต้น

๒.๒ ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าในที่ห่างไกลชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้พิจารณาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ทหาร หรือที่ราชพัสดุเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นลำดับแรก และให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๑ ๘๙๘ ๖๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th